

รายงานผลการขับเคลื่อนตามมาตรฐานจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประชุมประจำเดือน เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘



เมื่อวันที่ ๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ได้ดำเนินประชุมประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ประกอบด้วย ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน ๕๘ คน เข้าร่วมการประชุม โดยมีนางจำปีแดง จันทาไทย ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ได้รับมอบหมายจาก นางศรีประภา ปัญญาทรราชวงศ์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ให้เป็นประธานในที่ประชุมโดยดำเนินการประชุม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบถึงรายละเอียดเนื้อหาของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบถึงรายละเอียดเนื้อหาของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ,ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ ๒๕๖๕ และ ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น และเพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรนำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do's & Don'ts) ข้อควรทำและไม่ควรทำ และการดำเนินการตามประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ การให้ความรู้ในเรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทองเพื่อให้บุคลากรได้เข้าใจในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเพื่อให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือกับความประพฤติของตน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ

การรณรงค์ร่วมใจด้านการทุจริต คอรัปชั่น ZERO TOLERANCE

Dos & Don'ts
แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม
มีระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยระบบประเมินผลปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ

Dos	Don'ts
1. จงรักภักดีต่อประเทศไทย มีความภูมิใจในความเปลี่ยนแปลง รักษาผลประโยชน์ของชาติ	1. แสดงออกในลักษณะที่ออกไปในทางดูแคลนหรือดูค่าความเป็นไทย อันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย ต่อภาคีภาคีของประเทศไทย
2. ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้	2. แสดงพฤติกรรมซึ่งมีนัยเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ มุ่งให้เกิดประโยชน์ของตัวเองมากกว่าคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
3. ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความถูกต้องชอบธรรม ตามกฎหมาย และตามกำหนดขององค์กร	3. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง ที่ถูกต้องใช้กระทำการผิด กระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องชอบธรรม หรืออาศัยช่องว่างทางกฎหมายกระทำความผิด
4. มีจิตสำนึกที่ดี อำนวยความสะดวกด้วยความรวดเร็ว ไม่ถือปฏิบัติ และตั้งใจทำงานเพื่อประโยชน์ประชาชนและหน่วยงาน	4. เรียกรับสินบน ทرفินสิน จากผู้มารับบริการเพื่ออำนวยความสะดวก ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความพึงพอใจ ส่วนตัวเองไม่คำนึงถึงผลสำเร็จของงาน
5. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี	5. ประพฤติเสื่อมเสียเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรี และภาพลักษณ์ของตนเองและราชการ

NO GIFT POLICY
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
"งดให้ งดรับ"
ของขวัญ รวบรวมประโยชน์อันดี ในเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลต่างๆ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส

นางศรีประภา ปัญญาพรหมวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

เมื่อวันที่ ๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง นำโดยนางศรีประภา ปัญญาพรหมวงศ์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง รณรงค์ร่วมใจด้านการทุจริต คอรัปชั่น ZERO TOLERANCE คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ไม่ทน ไม่ทำ ไม่เฉย และเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ให้ประพฤติปฏิบัติ ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ไม่ทุจริต คอรัปชั่น และเพื่อเป็นการส่งเสริมในการประพฤติ ปฏิบัติตน ของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ให้เป็นไปตามประกาศประมวลจริยธรรมของผู้บริหาร ประกาศประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และประกาศประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do's & Don'ts) ข้อควรทำ ข้อควรไม่ทำ และการดำเนินงานตามประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)